

ฉบับที่ 101/2556

28 สิงหาคม 2556

ผู้ลงทุนทั่วโลกร่วมงาน Thailand Focus 2013 กว่า 186 ราย สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินช์ (Bank of America Merrill Lynch) จัดงาน Thailand Focus 2013 "Connecting to New Investment Frontiers" สาขาสหภาพการลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบันจากทั่วโลกกว่า 186 ราย ที่เข้าร่วมฟังศักยภาพเศรษฐกิจไทยและพบผู้บริหาร บจ. 112 บริษัท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมเชื่อมภูมิภาค เอเชียตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา ลาว เวียดนาม พร้อม บจ. ลุ่มน้ำโขงร่วมพบผู้ลงทุน 28-30 ส.ค.นี้ ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งาน Thailand Focus 2013 เป็นเวทีสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพและโอกาสการลงทุนในไทยแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ในปีนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากโดยทำสถิติใหม่หลายด้าน ทั้งจำนวนผู้ลงทุนจากทั่วโลกที่มีถึง 186 ราย ขณะที่บริษัทจดทะเบียนไทยที่ร่วมนำเสนอข้อมูลมีถึง 112 แห่ง และมีการประชุม รวมกว่า 2,000 ครั้ง ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งให้เห็นว่าตลาดทุนไทยและเศรษฐกิจไทยอยู่ในความสนใจของโลก

“ปัจจุบัน เอเชียได้รับการจับตาจากผู้ลงทุนทั่วโลกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยเฉพาะภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงซึ่งไทยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลาง งาน Thailand Focus ปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต่อยอดความน่าสนใจของภูมิภาคต่อเนื่องจากปีก่อน โดยเป็นตัวกลางเชิญตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา ลาว เวียดนาม และบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมประชุม one-on-one กับผู้ลงทุน ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในกลุ่มภูมิภาค เช่น เกณฑ์ holding company ซึ่งเป็นทางเลือกของธุรกิจไทย ในภูมิภาคที่จะสามารถระดมทุนได้จากตลาดหุ้นไทย” นายจรัมพรกล่าว

นายภฤติยา วีรบุรุษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า ผู้ลงทุนที่เข้าร่วมงานมองว่าไทยและภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง แม้ในระยะสั้นจะมีปัจจัยเสี่ยงและความผันผวนเช่นเดียวกับตลาดเกิดใหม่อื่นๆบ้างก็ตาม ผู้ลงทุนจำนวนมากมองว่าราคาหุ้นในปัจจุบันมีความน่าสนใจและเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้าใจตลาดและจังหวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและตลาดในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น โดยมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารบริษัทในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ได้ประสบการณ์ตรงจากการเยี่ยมชมกิจการซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังมีความสนใจในแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย แผนและความคืบหน้าในโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนศักยภาพในการขยายตัวของเศรษฐกิจภูมิภาค และการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

1/2



The Stock Exchange of Thailand

นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม Country Head & Managing Director Bank of America Merrill Lynch กล่าวว่า ผู้ลงทุนต่างชาติที่มาร่วมงาน ให้ความสนใจอย่างมากต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย และบทบาทของไทยในการเชื่อมโยงการเติบโตของภูมิภาค โดยภาครัฐกิจที่หลากหลาย พื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ประกอบกับการดำเนินนโยบายด้านการเงินการคลังที่ระมัดระวังและมีความต่อเนื่อง ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นและเป็นเศรษฐกิจชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราการเติบโตสูงในปัจจุบัน

“Thailand Focus 2013: Connecting to New Investment Frontiers” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เชื่อมโยงโอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบันจากทั่วโลก ขณะเดียวกันยังเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทจดทะเบียนในการนำเสนอข้อมูลครั้งนี้ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th หรือสอบถาม S-E-T Call Center โทร. 0 2229 2222

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “สานโอกาสการลงทุน เพื่อคุณ เพื่อธุรกิจ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. SET Call Center 0 2229 2222

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร กนกวรรณ เข็มมาลัย 0 2229 2048/ อารดา กุลตวนิช 0 2229 2796 /

จันทร์ภา กীরตวสิน 0 2229 2795